
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2022, miðvikudaginn 12. október var haldinn 406. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:20. 

Mættir:  Þorvaldur Daníelsson formaður  Reykjavík, Sigvaldi Egill Lárusson Kópavogi, Sævar 

Birgisson Mosfellsbæ og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Kristín María Thoroddsen 

Hafnarfirði tók sæti á fundinum með fjarfundabúnaði. 

Jafnframt: Steinþór Einarsson starfandi sviðsstjóri ÍTR, Andrés B Andreasen fjármálastjóri ÍTR 

og  Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra ÍTR sem ritaði fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Lagt fram minnisblað fjármálasviðs Kópavogsbæjar dags. 29. apríl 2022 varðandi 

reiknisskil sveitarfélaga. 

 Vísað til Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.   

 

- kl. 08:28  kom Bjarni Theodór Bjarnason á fundinn. 

- kl. 08:30 kom Magnús Árnason forstöðumaður á fundinn.  

 

2. Fram fer kynning á rekstraráætlun skíðasvæðanna samhliða uppbyggingu 

Skíðasvæðanna. 

 

3. Forstöðumaður fór yfir stöðuna í fjöllunum.  Framkvæmdir við gönguskíðasvæðið eru 

vel á veg komnar og á áætlun.   
 

Fundi slitið kl. 09:25. 
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